

# สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

โทร.02-579-5519 mail : agritech.pr@gmail.com



สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔

ส่วนกลาง		
ประเด็น	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
หยุดเผา	๑.ส่งเสริมเทคโนโลยีแทนการเผาในพื้นที่เกษตรลด PM๒.๕	สำนักข่าวไทย
ทะเบียนเกษตรกร	๒.กรมส่งเสริมการเกษตรชวนเกษตรกรเร่งขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๖๔	Thailand +
	๓.ชวนเกษตรกรเร่งขึ้น-ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี๖๔	ThaiPR.net
	๔.ชวนเกษตรกรเร่งขึ้น-ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี๖๔	เทคโนโลยีชาวบ้าน
	๕.ชวนเกษตรกรเร่งขึ้น-ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี๖๔	RYT ๙
งานส่งเสริมการเกษตร	๖.สสจ.๔ ขอนแก่น จัดฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ ต่อเนื่อง ไม่เสี่ยงติดโควิด-๑๙	NNT
	๗.สสจ.๔ ขอนแก่น ร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริม การเกษตรผ่านระบบ Web Conference ลดการ เดินทางข้ามจังหวัด	NNT

\*\*\*\*\*

## ส่งเสริมเทคโนโลยีแทนการเผาในพื้นที่เกษตรลด PM2.5

กรุงเทพฯ ๒๘ ม.ค. – รมว.เฉลิมชัยกำชับทุกหน่วยงานควบคุมการเผาในพื้นที่เกษตร ตลอดจนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทดแทนการเผา เพื่อลดฝุ่น PM๒.๕ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนหลายพื้นที่

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ดูแลปัญหาเรื่องการเผาในพื้นที่เกษตรมาอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM๒.๕ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรสร้างและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา รวมถึงเร่งรัดจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตร และการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตร มีวัตถุประสงค์ให้เกษตรกรเข้าใจปัญหาที่เกิดจากการเผา รวมถึงทราบแนวทางการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา จัดให้มีการสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการเผา ตั้งศูนย์สาธิตเทคโนโลยีการเกษตรปลอดการเผาเพื่อสาธิตการใช้เทคโนโลยีการไกลบต่อซังฟางข้าวทดแทนการเผาโดยให้ชุมชนเกษตรเป็นผู้บริหารจัดการ การให้บริการเครื่องจักรกลเกษตรทดแทนการเผาแก่เกษตรกรในพื้นที่ดำเนินงานและใกล้เคียง รวมทั้งจัดตั้งเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาเพื่อใช้เป็นกลไกในการปฏิบัติการลดการเผาเศษซากพืช

ขณะนี้สามารถสร้างและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา ภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร ใน ๑๐ จังหวัดภาคเหนือตอนบนที่ประสบปัญหาหมอกควันรุนแรงเป็นประจำทุกปีประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน น่าน พะเยา แพร่ ตากและอุดรดิตถ์ โดมมีเกษตรกรดำเนินการใช้เทคโนโลยีทดแทนการเผาตามที่ได้รับถ่ายทอดความรู้แล้วเช่น ไกลบต่อซัง ๒๒,๖๘๓ แห่ง พื้นที่รวม ๔๖๑,๖๔๗ ไร่ สามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยกว่า ๘๕ ล้านบาทโดยประมาณ (มูลค่า NPK เท่ากับ ๑๘๔.๓๘ บาท/ไร่) ผลิตปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยอินทรีย์ ๒๔,๖๒๓ แห่ง น้ำหนักรวม ๔,๖๖๘ ตัน ให้เกษตรกรได้ใช้ในไร่ของตนเอง แล้วจำหน่ายในราคา ๔ บาท/กิโลกรัม การเพาะเห็ดฟาง จำนวน ๕๒๑ แห่ง ผลผลิตรวมกว่า ๕๕๐ ตัน จำหน่ายราคา ๑๐๐ - ๑๕๐ บาท/กิโลกรัม , ผลิตอาหารสัตว์/ฟางอัดก้อน ๑๑,๐๑๘ แห่ง ๗,๓๙๖,๐๐๑ ก้อน น้ำหนักรวม ๑๒๓,๓๖๗ ตัน (น้ำหนักฟางอัดก้อน ๑๕ - ๒๐ กิโลกรัม/ก้อน) จำหน่ายราคา ๓๐ บาท/ก้อน ผลิตวัสดุปลูก ๒๘๕ แห่ง น้ำหนักรวม ๙๑ ตัน จำหน่ายราคา ๒ - ๓ บาท/กิโลกรัม ผลิตถ่านอัดแท่ง ๒๐ แห่ง น้ำหนักรวม ๑๔๔ ตัน จำหน่ายราคา ๒๐ บาท/กิโลกรัม ปลูกพืชทางเลือกเช่น ไม้ผล ไม้ยืนต้น ทดแทนหรือแซมพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดบนที่สูง ๘๓ แห่ง พื้นที่ รวม ๑,๖๘๘ ไร่ ผลิตกระดาษ ๑๑๒ กิโลกรัม จำหน่ายราคาแผ่นละ ๕ บาท ขายเศษวัสดุทางการเกษตรส่งขายโรงไฟฟ้าชีวมวล ๑๙๖,๘๑๒ กิโลกรัม จำหน่ายราคาเฉลี่ย ๘๐๗.๗๗ บาท/ตัน

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในช่วงวิกฤติปัญหาหมอกควันขนาดเล็กที่ปกคลุมทั่วทุกภูมิภาคที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการเกษตรกำชับให้ทุกจังหวัดควบคุม กำกับดูแลพื้นที่การเกษตรอย่างเข้มงวด และกำหนดมาตรการดำเนินการ ในปี ๒๕๖๔ ได้แก่ การสร้างการรับรู้รณรงค์ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรงดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยง การป้องกันและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง โดยจัดตั้งชุดปฏิบัติการประจำพื้นที่ (ระดับอำเภอ) บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เฝ้าระวัง ออกตรวจ ป้องปราม ระวัง ยับยั้ง แจ้งเหตุ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม และ ระดมสรรพกำลังเครือข่ายอาสาสมัครเกษตร เตรียมความพร้อมเครื่องมือ เพื่อดำเนินการเฝ้าระวัง และป้องกันการลักลอบเผาในพื้นที่เกษตรกรรม การส่งเสริมและสร้างเครือข่ายในการงดเผาในพื้นที่เกษตรกรรม โดยการส่งเสริมการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรโดยไม่เผา โดยสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุภาคการเกษตร เช่น การทำปุ๋ยหมัก การทำเชื้อเพลิงในครัวเรือน ธนาคารไปไม้ ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการไกลบต่อซังหรือเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมแทนการเผา รวมถึงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่สูง

สำหรับแนวทางการส่งเสริมจะต้องเน้นให้เกษตรกร เกิดความตระหนัก และเกิดความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร่วมกันเฝ้าระวัง และสร้างเครือข่ายเข้มแข็ง ให้เกษตรกรเห็นถึงประโยชน์ที่ได้จากการหยุดเผาด้วยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศษวัสดุทางการเกษตร เป็นการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรอย่างยั่งยืนอีกทางหนึ่ง . – สำนักข่าวไทย

### กรมส่งเสริมการเกษตรชวนเกษตรกรเร่งขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564

27 มกราคม 2021 Thailandplus เกษตร / สิ่งแวดล้อม



กรมส่งเสริมการเกษตรเชิญชวนเกษตรกร เร่งขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๖๔ เพื่อนำข้อมูลไปใช้วางแผนการผลิต การตลาด และส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม พร้อมรับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ เผยวางเป้าเกษตรกรด้านพืชขึ้นทะเบียน จำนวน ๕.๗ ล้านครัวเรือน

**นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร** เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลไปใช้วางแผนการผลิต การตลาด และส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงใช้ในการดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ สำหรับในปี ๒๕๖๔ กรมฯ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เน้นหนักในการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบ และติดตามเกษตรกรให้แจ้งข้อมูลการเกษตรอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน เพื่อเก็บข้อมูลการเพาะปลูกพืชนาไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตร พร้อมทั้งประมวลผลข้อมูลการจัดทำสารสนเทศด้านการเกษตรในภาพรวมของประเทศ

ที่ถูกต้อง สามารถนำข้อมูลไปเผยแพร่บูรณาการใช้ประโยชน์ได้ทั่วประเทศ โดยวางเป้าหมายไว้จำนวน ๕.๗ ล้านครัวเรือน ขณะนี้ใกล้เข้าสู่ฤดูกาลผลิต ปี ๒๕๖๔ พบว่า มีผู้มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้ว จำนวน ๑,๐๓๗,๙๗๖ ครัวเรือน ๒,๑๑๖,๒๗๓ แปลง พื้นที่เพาะปลูก ๑๔,๗๙๒,๒๔๙.๕๕ ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๔) ทั้งนี้ การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งเกษตรกรจะได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ รวมทั้งความช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์ตามโครงการที่หน่วยงานภาครัฐได้จัดทำขึ้น ได้แก่ โครงการประกันรายได้พืช ๔ ชนิด คือ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน และโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยเงินช่วยเหลือในอัตราไร่ละ ๕๐๐ บาท ครัวเรือนละไม่เกิน ๒๐ ไร่ ก่อนในเบื้องต้น

**ด้านนายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร** กล่าวว่า สำหรับกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เกษตรกรสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้หลังจากเพาะปลูกพืชไปแล้ว ๑๕ วัน จนถึงก่อนวันเก็บเกี่ยวไม่เกิน ๖๐ วัน และจะมีกระบวนการตรวจสอบ พื้นที่ จัดเก็บพิกัดแปลง กรณีแปลงใหม่ แต่สำหรับแปลงเดิมนั้น หลังจากรับแจ้งข้อมูลแล้ว จะใช้วิธีการปิดประกาศเป็นเวลา ๓ วัน เพื่อให้เกษตรกรตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนของตนเอง และของเกษตรกรในชุมชน พร้อมเซ็นชื่อรับรองข้อมูลของตนเองด้วย เกษตรกรรายใหม่สามารถแจ้งขึ้นและปรับปรุงข้อมูลได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูก ในส่วนของเกษตรกรรายเดิมสามารถปรับปรุงข้อมูลได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งหรือปรับปรุงผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ทำการปรับปรุงแอปพลิเคชัน Farmbook ให้สามารถตรวจสอบผลการรับเงินจากการเข้าร่วมโครงการของภาครัฐ เช่น โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๓/๖๔ โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๖๓/๖๔ โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย และมาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ จากภาครัฐ ให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบการรับเงินได้ภายในแอปพลิเคชัน Farmbook โดยการเข้าสู่ระบบ จากนั้นเลือกหัวข้อ “ติดตามสิทธิ์” แล้วเลือกชื่อโครงการที่ต้องการตรวจสอบ “ดังนั้น จึงขอเน้นย้ำว่าหากเกษตรกรปลูกข้าวหรือพืชอื่นแล้ว ให้เร่งมาปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวเอง ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้สั่งการให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอติดตามการดำเนินงาน พร้อมทั้งกำกับ เร่งรัดให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามคู่มือการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรอย่างเคร่งครัด ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม จึงขอเชิญชวนให้เกษตรกรมาปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรโดยด่วน สำหรับเกษตรกรรายใหม่หรือแปลงใหม่ในการเพาะปลูก ให้สอบถามทางโทรศัพท์ไปยังสำนักงานเกษตรหรือผู้นำชุมชนถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงช่วงการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ด้วย” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว



# กรมส่งเสริมการเกษตรชวนเกษตรกรเร่งขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564

👉 [ทั่วไป](#) 🕒 27 ม.ค. 64 16:22

กรมส่งเสริมการเกษตรเชิญชวนเกษตรกร เร่งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๖๔ เพื่อนำข้อมูลไปใช้วางแผนการผลิต การตลาด และส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม พร้อมรับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ เผยวางเป้า เกษตรกรด้านพืชขึ้นทะเบียน จำนวน ๕.๗ ล้านครัวเรือน

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลไปใช้วางแผนการผลิต การตลาด และส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงใช้ในการดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ สำหรับในปี ๒๕๖๔ กรมฯ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เน้นหนักในการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร ทราบและติดตามเกษตรกรให้แจ้งข้อมูลการเกษตรอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน เพื่อเก็บข้อมูลการเพาะปลูกพืชนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการเกษตร พร้อมทั้งประมวลผลข้อมูลการจัดทำสารสนเทศด้านการเกษตรในภาพรวมของประเทศที่ถูกต้อง สามารถนำข้อมูลไป เผยแพร่บูรณาการใช้ประโยชน์ได้ทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน โดยวางเป้าหมายไว้จำนวน ๕.๗ ล้านครัวเรือน

ขณะนี้ใกล้เข้าสู่ฤดูกาลผลิต ปี ๒๕๖๔ พบว่า มีผู้มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้ว จำนวน ๑,๐๓๗,๙๗๖ ครัวเรือน ๒,๑๑๖,๒๗๓ แปลง พื้นที่เพาะปลูก ๑๔,๗๙๒,๒๔๙.๕๕ ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๔) ทั้งนี้ การขึ้นทะเบียนและปรับปรุง ทะเบียนเกษตรกรถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งเกษตรกรจะได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ รวมทั้งความช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์ ตามโครงการที่หน่วยงานภาครัฐได้จัดทำขึ้น ได้แก่ โครงการประกันรายได้พืช ๔ ชนิด คือ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และปาล์ม น้ำมัน และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยเงินช่วยเหลือในอัตราไร่ ละ ๕๐๐ บาท ครัวเรือนละไม่เกิน ๒๐ ไร่ ก่อนในเบื้องต้น

ด้านนายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำหรับกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เกษตรกรสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ หลังจากเพาะปลูกพืชไปแล้ว ๑๕ วัน จนถึงก่อนวันเก็บเกี่ยวไม่เกิน ๖๐ วัน และจะมีกระบวนการตรวจสอบ พื้นที่ จัดเก็บพิกัดแปลง กรณี แปลงใหม่ แต่สำหรับแปลงเดิมนั้น หลังจากรับแจ้งข้อมูลแล้ว จะใช้วิธีการปิดประกาศเป็นเวลา ๓ วัน เพื่อให้เกษตรกรตรวจสอบข้อมูลการ ขึ้นทะเบียนของตนเองและของเกษตรกรในชุมชน พร้อมเซ็นชื่อรับรองข้อมูลของตนเองด้วย เกษตรกรรายใหม่สามารถแจ้งขึ้นและปรับปรุง ข้อมูลได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูก ในส่วนของเกษตรกรรายเดิมสามารถปรับปรุงข้อมูลได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง หรือปรับปรุงผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ทำการปรับปรุงแอปพลิเคชัน Farmbook ให้สามารถตรวจสอบผล การรับเงินจากการเข้าร่วมโครงการของภาครัฐ เช่น โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๓/๖๔ โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๖๓/๖๔ โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย และมาตรการ ช่วยเหลืออื่น ๆ จากภาครัฐ ให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบการรับเงินได้ภายในแอปพลิเคชัน Farmbook โดยการเข้าสู่ระบบ จากนั้นเลือก หัวข้อ “ติดตามสิทธิ์” แล้วเลือกชื่อโครงการที่ต้องการตรวจสอบ

“ดังนั้น จึงขอเน้นย้ำว่าหากเกษตรกรปลูกข้าวหรือพืชอื่นแล้ว ให้เร่งมาปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสิทธิประโยชน์ ของตัวเกษตรกรเอง ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้สั่งการให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด และ สำนักงานเกษตรอำเภอติดตามการดำเนินงาน พร้อมทั้งกำชับ เร่งรัดให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามคู่มือการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร อย่างเคร่งครัด ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม จึงขอเชิญชวนให้เกษตรกรมาปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรโดยด่วน สำหรับเกษตรกรรายใหม่หรือแปลงใหม่ในการเพาะปลูก ให้สอบถามทางโทรศัพท์ไปยังสำนักงานเกษตรหรือผู้นำชุมชนถึงแนวทางปฏิบัติ เพื่อลดความเสี่ยงช่วงการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ด้วย” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว



### ช่วงนี้มีอะไร

## กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนเกษตรกรเร่งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564

กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมทั้งประมวลผลข้อมูลการจัดทำสารสนเทศด้านการเกษตรในภาพรวมของประเทศที่ถูกต้อง สามารถนำข้อมูลไปเผยแพร่บูรณาการใช้ประโยชน์ได้ทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน โดยวางเป้าหมายไว้จำนวน ๕.๗ ล้านครัวเรือน ขณะนี้ใกล้เข้าสู่ฤดูกาลผลิต ปี ๒๕๖๔ พบว่า มีผู้มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้ว จำนวน ๑,๐๓๗,๙๗๖ ครัวเรือน ๒,๑๑๖,๒๗๓ แปลง พื้นที่เพาะปลูก ๑๔,๗๙๒,๒๔๙.๕๕ ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔) ทั้งนี้ การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรถือว่ามีสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งเกษตรกรจะได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ รวมทั้งความช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์ตามโครงการที่หน่วยงานภาครัฐได้จัดทำขึ้น ได้แก่ โครงการประกันรายได้พืช ๔ ชนิด คือ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยเงินช่วยเหลือในอัตราไร่ละ ๕๐๐ บาท ครัวเรือนละไม่เกิน ๒๐ ไร่ ก่อนในเบื้องต้น

ด้าน นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำหรับกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เกษตรกรสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้หลังจากเพาะปลูกพืชไปแล้ว ๑๕ วัน จนถึงก่อนวันเก็บเกี่ยวไม่เกิน ๖๐ วัน และจะมีกระบวนการตรวจสอบ พื้นที่ จัดเก็บพิกัดแปลง กรณีแปลงใหม่ แต่สำหรับแปลงเดิมนั้น หลังจากรับแจ้งข้อมูลแล้ว จะใช้วิธีการปิดประกาศเป็นเวลา ๓ วัน เพื่อให้เกษตรกรตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนของตนเองและของเกษตรกรในชุมชน พร้อมเซ็นชื่อรับรองข้อมูลของตนเองด้วย เกษตรกรรายใหม่สามารถแจ้งขึ้นและปรับปรุงข้อมูลได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูก ในส่วนของเกษตรกรรายเดิมสามารถปรับปรุงข้อมูลได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งหรือปรับปรุงผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ทำการปรับปรุงแอปพลิเคชัน Farmbook ให้สามารถตรวจสอบผลการรับเงินจากการเข้าร่วมโครงการของภาครัฐ เช่น โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๓/๖๔ โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๖๓/๖๔ โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย และมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ จากภาครัฐ ให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบการรับเงินได้ภายในแอปพลิเคชัน Farmbook โดยการเข้าสู่ระบบ จากนั้นเลือกหัวข้อ “ติดตามสิทธิ์” แล้วเลือกชื่อโครงการที่ต้องการตรวจสอบ

“ดังนั้น จึงขอเน้นย้ำว่าหากเกษตรกรปลูกข้าวหรือพืชอื่นแล้ว ให้เร่งมาปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวเองเกษตรกรเอง ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้สั่งการให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอติดตามการดำเนินงาน พร้อมทั้งกำชับ เร่งรัดให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามคู่มือการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรอย่างเคร่งครัด ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม จึงขอเชิญชวนให้เกษตรกรมาปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรโดยด่วน สำหรับเกษตรกรรายใหม่หรือแปลงใหม่ในการเพาะปลูก ให้สอบถามทางโทรศัพท์ไปยังสำนักงานเกษตรหรือผู้นำชุมชนถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงช่วงการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ด้วย” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

กรมส่งเสริมการเกษตร เชิญชวนเกษตรกรเร่งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๖๔ เพื่อนำข้อมูลไปใช้วางแผนการผลิต การตลาด และส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม พร้อมรับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ เผยวางเป้าเกษตรกรด้านพืชขึ้นทะเบียน จำนวน ๕.๗ ล้านครัวเรือน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลไปใช้วางแผนการผลิต การตลาด และส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงใช้ในการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ สำหรับในปี ๒๕๖๔ กรมได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เน้นหนักในการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบและติดตามเกษตรกรให้แจ้งข้อมูลการเกษตรอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน เพื่อเก็บข้อมูลการเพาะปลูกพืชนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลด้าน

### กรมส่งเสริมการเกษตรชวนเกษตรกรเร่งขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564



ข่าวทั่วไป Wednesday, January 27, 2021 16:22 -ThaiPR.net



ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงใช้ในการดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ สำหรับในปี ๒๕๖๔ กรมฯ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เน้นหนักในการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบและติดตามเกษตรกรให้แจ้งข้อมูลการเกษตรอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน เพื่อเก็บข้อมูลการเพาะปลูกพืชเข้าไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตร พร้อมทั้งประมวลผลข้อมูลการจัดทำสารสนเทศด้านการเกษตรในภาพรวมของประเทศที่ถูกต้อง สามารถนำข้อมูลไปเผยแพร่บูรณาการใช้ประโยชน์ได้ทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน โดยวางเป้าหมายไว้จำนวน ๕.๗ ล้านครัวเรือน

ขณะนี้ใกล้เข้าสู่ฤดูกาลผลิต ปี ๒๕๖๔ พบว่า มีผู้มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้ว จำนวน ๑,๐๓๗,๙๗๖ ครัวเรือน ๒,๑๑๖,๒๓๓ แปลง พื้นที่เพาะปลูก ๑๔,๗๙๒,๒๔๙.๕๕ ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๔) ทั้งนี้ การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งเกษตรกรจะได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ รวมทั้งความช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์ตามโครงการที่หน่วยงานภาครัฐได้จัดทำขึ้น ได้แก่ โครงการประกันรายได้พืช ๔ ชนิด คือ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยเงินช่วยเหลือในอัตราร้อยละ ๕๐๐ บาท ครัวเรือนละไม่เกิน ๒๐ ไร่ ก่อนในเบื้องต้น

ด้านนายสมฤทธิ์ ทเวงภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำหรับกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เกษตรกรสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ หลังจากเพาะปลูกพืชไปแล้ว ๑๕ วัน จนถึงก่อนวันเก็บเกี่ยวไม่เกิน ๖๐ วัน และจะมีกระบวนการตรวจสอบ พื้นที่ จัดเก็บพิกัดแปลง กรณีแปลงใหม่ แต่สำหรับแปลงเดิมนั้น หลังจากรับแจ้งข้อมูลแล้ว จะใช้วิธีการปิดประกาศเป็นเวลา ๓ วัน เพื่อให้เกษตรกรตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนของตนเองและของเกษตรกรในชุมชน พร้อมเซ็นชื่อรับรองข้อมูลของตนเองด้วย เกษตรกรรายใหม่สามารถแจ้งขึ้นและปรับปรุงข้อมูลได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูก ในส่วนของเกษตรกรรายเดิมสามารถปรับปรุงข้อมูลได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง หรือปรับปรุงผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ทำการปรับปรุงแอปพลิเคชัน Farmbook ให้สามารถตรวจสอบผลการรับเงินจากการเข้าร่วมโครงการของภาครัฐ เช่น โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๓/๖๔ โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๖๓/๖๔ โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย และมาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ จากภาครัฐ ให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบการรับเงินได้ภายในแอปพลิเคชัน Farmbook โดยการเข้าสู่ระบบ จากนั้นเลือกหัวข้อ "ติดตามสิทธิ์" แล้วเลือกชื่อโครงการที่ต้องการตรวจสอบ

"ดังนั้น จึงขอเน้นย้ำว่าหากเกษตรกรปลูกข้าวหรือพืชอื่นแล้ว ให้เร่งมาปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวเองเกษตรกรเอง ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้สั่งการให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอติดตามการดำเนินงาน พร้อมทั้งกำชับ เร่งรัดให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามคู่มือการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรอย่างเคร่งครัด ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม จึงขอเชิญชวนให้เกษตรกรมาปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรโดยด่วน สำหรับเกษตรกรรายใหม่หรือแปลงใหม่ในการเพาะปลูก ให้สอบถามทางโทรศัพท์ไปยังสำนักงานเกษตรหรือผู้นำชุมชนถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงช่วงการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ด้วย" อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

กรมส่งเสริมการเกษตรเชิญชวนเกษตรกร เร่งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๖๔ เพื่อนำข้อมูลไปใช้วางแผนการผลิต การตลาด และส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม พร้อมรับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ เผยวางเป้าเกษตรกรด้านพืชขึ้นทะเบียน จำนวน ๕.๗ ล้านครัวเรือน

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลไปใช้วางแผนการผลิต การตลาด และส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงใช้ในการดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ สำหรับในปี ๒๕๖๔ กรมฯ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เน้นหนักในการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบและติดตามเกษตรกรให้แจ้งข้อมูลการเกษตรอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน เพื่อเก็บข้อมูลการเพาะปลูกพืชเข้าไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตร พร้อมทั้งประมวลผลข้อมูลการจัดทำสารสนเทศด้านการเกษตรในภาพรวมของประเทศที่ถูกต้อง สามารถนำข้อมูลไปเผยแพร่บูรณาการใช้ประโยชน์ได้ทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน โดยวางเป้าหมายไว้จำนวน ๕.๗ ล้านครัวเรือน

ขณะนี้ใกล้เข้าสู่ฤดูกาลผลิต ปี ๒๕๖๔ พบว่า มีผู้มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้ว จำนวน ๑,๐๓๗,๙๗๖ ครัวเรือน ๒,๑๑๖,๒๓๓ แปลง พื้นที่เพาะปลูก ๑๔,๗๙๒,๒๔๙.๕๕ ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๔) ทั้งนี้ การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งเกษตรกรจะได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ รวมทั้งความช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์ตามโครงการที่หน่วยงานภาครัฐได้จัดทำขึ้น ได้แก่ โครงการประกันรายได้พืช ๔ ชนิด คือ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยเงินช่วยเหลือในอัตราร้อยละ ๕๐๐ บาท ครัวเรือนละไม่เกิน ๒๐ ไร่ ก่อนในเบื้องต้น

ด้านนายสมฤทธิ์ ทเวงภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำหรับกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เกษตรกรสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ หลังจากเพาะปลูกพืชไปแล้ว ๑๕ วัน จนถึงก่อนวันเก็บเกี่ยวไม่เกิน ๖๐ วัน และจะมีกระบวนการตรวจสอบ พื้นที่ จัดเก็บพิกัดแปลง กรณีแปลงใหม่ แต่สำหรับแปลงเดิมนั้น หลังจากรับแจ้งข้อมูลแล้ว จะใช้วิธีการปิดประกาศเป็นเวลา ๓ วัน เพื่อให้เกษตรกรตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนของตนเองและของเกษตรกรในชุมชน พร้อมเซ็นชื่อรับรองข้อมูลของตนเองด้วย เกษตรกรรายใหม่สามารถแจ้งขึ้นและปรับปรุงข้อมูลได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูก ในส่วนของเกษตรกรรายเดิมสามารถปรับปรุงข้อมูลได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง หรือปรับปรุงผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ทำการปรับปรุงแอปพลิเคชัน Farmbook ให้สามารถตรวจสอบผลการรับเงินจากการเข้าร่วมโครงการของภาครัฐ เช่น โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๓/๖๔ โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๖๓/๖๔ โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย และมาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ จากภาครัฐ ให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบการรับเงินได้ภายในแอปพลิเคชัน Farmbook โดยการเข้าสู่ระบบ จากนั้นเลือกหัวข้อ "ติดตามสิทธิ์" แล้วเลือกชื่อโครงการที่ต้องการตรวจสอบ

"ดังนั้น จึงขอเน้นย้ำว่าหากเกษตรกรปลูกข้าวหรือพืชอื่นแล้ว ให้เร่งมาปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวเองเกษตรกรเอง ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้สั่งการให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอติดตามการดำเนินงาน พร้อมทั้งกำชับ เร่งรัดให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามคู่มือการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรอย่างเคร่งครัด ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม จึงขอเชิญชวนให้เกษตรกรมาปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรโดยด่วน สำหรับเกษตรกรรายใหม่หรือแปลงใหม่ในการเพาะปลูก ให้สอบถามทางโทรศัพท์ไปยังสำนักงานเกษตรหรือผู้นำชุมชนถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงช่วงการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ด้วย" อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว



## สสท.4 ขอนแก่น จัดฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ต่อเนื่อง ไม่เสี่ยงติดโควิด - 19

วันนี้ (27 ม.ค.64) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น จัดฝึกอบรมหลักสูตร การทำแบบสอบถามและการสร้าง QR Code ระหว่างวันที่ 26 - 27 มกราคม 2564 ออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams เปิดการฝึกอบรม โดย นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น

การฝึกอบรมครั้งนี้มีหัวข้อการบรรยายเสริมสร้างความรู้ ได้แก่ 1. ความสำคัญการใช้ประโยชน์แบบสอบถาม 2.เครื่องมือและการปฏิบัติการระบบแบบสอบถาม 3. ฝึกปฏิบัติการสร้างแบบสอบถามและการสร้าง QR Code 4.การดึงข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ 5.การรายงานผลและการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 30 คน

#อบรมผ่านระบบออนไลน์ต่อเนื่อง #COVID-19 #สำนักข่าวกรม  
ประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND



## สสท.4 ขอนแก่น ร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรผ่านระบบ Web Conference ลดการเดินทางข้ามจังหวัด

วันนี้ (27 ม.ค. 2564) กรมส่งเสริมการเกษตรจัดประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2564 โดยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รองอธิบดี/ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร ผู้เชี่ยวชาญ และ เกษตรกรกรุงเทพมหานคร ประชุมที่ห้องประชุม 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีการถ่ายทอดการประชุมดังกล่าวผ่านระบบ Web Conference เป็นการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โคววิด - 19 จากการเดินทางข้ามจังหวัด

ทั้งนี้ นายดำรงฤทธิ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัด ขอนแก่น พร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย ร่วมประชุมในครั้งนี ผ่านระบบ Web Conference ที่อาคารฝึกอบรมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัด ขอนแก่น เพื่อรับนโยบายการดำเนินงานประจำปี 2564 และร่วมหารือข้อราชการเร่งด่วน พร้อมรับนโยบายนำมาปฏิบัติเพื่อเป็นการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ต่อไป